

บรรณาธิการแถลง

วารสารสมาคมฯ ฉบับนี้ประกอบด้วยเรื่องทั้งด้านสุขภาพจิต คุณภาพชีวิต ระบาดวิทยา ไปจนถึงการใช้แบบประเมินอาการทางคลินิก และรักษาทางยา จัดเป็นเล่มสรุปแนวเนื้อหาของวารสารสมาคมฯ ในหลายปีที่ผ่านมาได้อย่างดียิ่ง

เมื่อมองย้อนหลังไปในช่วงเวลา 6 ปีที่ผ่านมา บทความต้นฉบับที่ลงตีพิมพ์ในวารสารสมาคมฯ นั้น มีคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในด้านกระบวนการวิจัย สถิติ ตลอดจนบทวิจารณ์ มีการอ้างอิงถึงบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารสมาคมฯ ตลอดจนนำผลการศึกษาต่างๆ ไปใช้ในปริมาณที่มากขึ้น ในด้านรูปแบบ เชื่อว่าท่านผู้อ่านคงพอใจกับการจัดรูปเล่มตลอดจนการเพิ่มเป็นสองสีเพื่อให้อ่านสบายตาขึ้น

วารสารสมาคมฯ ฉบับอินเทอร์เน็ตที่ได้จัดทำขึ้นเมื่อประมาณ 3 ปีก่อน มีผู้เข้าใช้ประโยชน์จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ประมาณ 3 เดือนที่ผ่านมาเราได้ปรับปรุงหน้าตาใหม่ให้น่าดูขึ้น ผมเชื่อว่านี่จะเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลของเราที่ดียิ่ง การสืบค้นโดย search engine ใหม่ซึ่งป้อนคำที่ต้องการหาได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษนั้น ทำให้การหาบทความเป็นเรื่องง่ายดาย ไม่ต้องใช้เวลาเป็นวัน ๆ เหมือนก่อนอีกต่อไป

ทั้งหมดนี้จะเป็นไปได้เลยหากเราไม่มีกองบรรณาธิการที่เข้มแข็ง สมาชิกและผู้สนใจที่ส่งเรื่องเข้ามาเพื่อลงตีพิมพ์ ตลอดจนการสนับสนุนจากบริษัทต่างๆ โดยการลงโฆษณาผลิตภัณฑ์ในวารสารสมาคมฯ ของเรา ซึ่งผมขอขอบคุณทุกๆ ท่านเป็นอย่างยิ่ง

ผมใคร่ขอขอบพระคุณ ศ.พญ.วัฒนเพ็ญ บุญประกอบ อ.พญ.สุพัฒนา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา รศ.นพ.ณรงค์ สกัทรพันธุ์ และศ.พญ.นงพาง ลีสุวรรณ เป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาแก่ทางวารสารฯ ตลอดช่วงที่ผมเป็นบรรณาธิการ ขอขอบคุณกองบรรณาธิการทุกท่าน อันได้แก่ อ.นพ.ชัยฤทธิ์ กฤษณะ รศ.นพ.พิเชฐ อุดมรัตน์ ผศ.นพ.ธนา นิลชัยโกวิทย์ ผศ.นพ.สุรัชย์ เกื้อศิริกุล ผศ.นพ.สุรพล วีระศิริ รศ.พญ.ศิริรัตน์ คุปดีวุฒิ ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิษฐ์ และอ.นพ.ชัยชนะ นิมนวล ที่กรุณาช่วยอ่านบทความตลอดจนให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ยิ่ง และผู้ที่มีส่วนสำคัญมากในงานบรรณาธิการ ได้แก่ รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ และ รศ.นพ.มานิต ศรีสุภานนท์ บรรณาธิการรอง ตลอดจนรศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้จัดการวารสารสมาคมฯ ที่ช่วยในงานที่ย่างยากสำหรับผมอย่างเต็มใจและกระตือรือร้นตลอดเวลา 6 ปีที่ผ่านมา

มีคำถามผมว่าทำไมถึงไม่เป็นต่อ เพราะที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็ได้อยู่แล้ว คำตอบของผมก็คือ トラบที่ยังมองสิ่งต่างๆ ในกรอบเดิมๆ ผมคงคิดอะไรทำอะไรให้ดีขึ้นกว่านี้ได้อีกไม่เท่าไร หากยังอยู่ต่อก็น่าจะเป็นจุดชะงักงันของวารสารสมาคมฯ เสียมากกว่า ตอนนี้เราต้องการคนรับช่วงต่อที่มีพลัง มีมุมมองใหม่ๆ เพื่อทำให้วารสารสมาคมฯ ของเรารุดหน้าขึ้นไปอีก น่าดีใจว่าพร้อมๆ กันกับการแต่งตั้งสมาชิกสมาคมจิตแพทย์วาระใหม่ พ.ศ.2545-2546 นั้น เราก็ได้ผู้ที่อาสาเข้ามารับภาระที่ทำทายนี้อีกแล้ว นั่นคือ ผศ.นพ.สุรัชย์ เกื้อศิริกุล จากภาค วิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ที่รู้จักอาจารย์ก็คงมีความมั่นใจเช่นเดียวกับผมว่าอาจารย์เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับภาระหน้าที่นี้

มาโนช หล่อตระกูล